

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
สังกัด บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4795
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัญชีบัณฑิต)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสอบบัญชี (Auditor Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรม โรงแรม การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และเคมีภัณฑ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบการเงินเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ/สอบทานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศไปยังบริษัทในเครือข่ายของเคพีเอ็มจี และบริษัทที่ไม่ใช่เครือข่ายของเคพีเอ็มจีในประเทศต่างๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ - คณะอนุกรรมการ การกำหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2564-2566) - หัวหน้างานระบบการบริหารคุณภาพของสำนักงานในประเทศไทย (SoQM) - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2536
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	- ไม่มี

2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6669
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บร.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (บช.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ และบริษัท จำกัด (มหาชน) - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2542
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	- บริษัทย่อย 7 ปี (2557-2563)

3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	
ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่	11915
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บร.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร, สอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งบริษัทภายในประเทศและต่างชาติ รวมถึง บริษัทจำกัด (มหาชน) - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2549
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	- บริษัทย่อย 5 ปี (2562-2566)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว